

Kinh nguyện 20 năm Kế Hoạch Tân Sinh

Chúng ta cùng cầu xin để có thể hướng tới việc thực hiện "Một Giáo Hội làm chứng tá cho sự hiệp thông"

1- Hướng tới một Giáo Hội sống tâm tình của những người bị bỏ ở đáy vực

Lạy Thiên Chúa đầy lòng nhân từ, xin ban cho chúng con "một trái tim biết vui cùng kẻ vui, khóc cùng kẻ khóc", để có thể là một người lân cận với những ai đang bị đôn đui ra bên lề xã hội, những kẻ đang gặp nạn, nghèo khó, bệnh tật, bị thương tích và đau khổ, và cùng tiến bước trong sự tín thác vào sức mạnh cứu độ của Chúa.

2- Hướng tới một Giáo Hội hiệp thông

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, xin thấu tập hết mọi người về với Chúa Kitô và xin dùng chúng con như khí cụ bình an và hiệp nhất.

Xin cho những ai được dẫn lối đức tin bởi việc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội, với tính cách là anh chị em cùng tin vào một Thiên Chúa là Cha, biết nối kết nên một và cùng đan chắc mỗi dây hiệp thông để có thể ca tụng Người luôn mãi.

3- Hướng tới một Giáo Hội cùng hợp tác và cùng gánh vác trách nhiệm chung

Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của những kẻ tin, xin cho chúng con vượt qua được những khác biệt ý kiến và tự hiểm đố kỵ, để có thể tin tưởng lẫn nhau, và cùng chung tay góp sức thực thi hoàn thành Nước Chúa.

Xin giúp chúng con thi hành sứ mệnh truyền giáo đã được uỷ thác bằng niềm vui và sự nhiệt thành.

4- Hướng tới một Giáo Hội cùng bước đi với nhận thức được hướng dẫn bởi Thánh Thần

Lạy Thiên Chúa hằng soi dẫn mọi loài, xin ban cho chúng con sức phán đoán để có thể nhận ra các dấu chỉ của thời đại mà chọn lựa cho chính đáng, và ban ơn can đảm để mà thực hành. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thánh Thần, để thực thi Lời Chúa, và làm chứng cho xã hội hiện đại biết về tình yêu Thiên Chúa cách mạnh mẽ.

5- Hướng tới một Giáo Hội vừa đề cao vai trò và sứ mạng của giáo dân, vừa coi trọng sự hợp tác của hàng tu sỹ, linh mục.

Lạy Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng, xin sai phái các Kitô-hữu đã đón nhận bí tích Rửa Tội như các Tông Đồ của Chúa.

Xin cho chúng con biết cộng tác với những người đã được tuyển chọn, là các linh mục và tu sỹ, để triển khai các ân huệ đặc biệt được ban tặng nơi mỗi một người tín hữu và hết sức thực hiện Nước Chúa, bằng hoa trái của tình yêu và tinh thần phục vụ.

Kinh nguyện Tân Sinh

Lạy Thiên Chúa là Đấng luôn hiện diện cùng chúng con, Qua biến cố thảm họa động đất vùng Hanshin Awaji, chúng con cảm tạ và xin Chúa chúc phúc cho quyết định của giáo phận Osaka -là sống mới tinh thần hướng về Chúa sau 20 năm.

Xin nhờ vào mẫu gương rào bước và hướng mắt tìm nơi bờ vực mà Chúa đã thực hiện, sinh ơn cứu độ cho nhiều người. Xin cho việc tương giao với những người bị cô lập, giúp quy hướng mọi người về Bàn Tiệc Thánh Thể.

Xin cho chúng con được hưởng nếm niềm khát khao từ chính Chúa, là mong muốn mỗi một người góp phần vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa.

Xin ban sức mạnh để có thể nhận ra ơn soi dẫn của Thánh Thần, trong việc chăm chú nhìn vào hiện thực.

Xin cho việc duy trì tính cách đa dạng và việc công nhận mỗi sự khác biệt của nhau, trở thành niềm vui cho chúng con.

Xin ban niềm vui và sức mạnh, niềm an ủi và khích lệ cho chúng con trên con đường đối bước theo Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Được phép của Đức TGM Osaka)

